



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
17 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. สรรพคุณน้ำมันกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง) เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา

- ผู้สื่อข่าวหลายสำนัก รายงานข่าวในระหว่างการปราศรัยของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ในฐานะ หน.พรรคภูมิใจไทย มีปช.ที่มาร่วมฟังการปราศรัยเกิดอาการลมชักกลางเวทีปราศรัย ทั้งนายอนุทินได้ให้คนนำน้ำมันกัญชา แก้วเวียนที่อยู่บนรถมาให้ผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น ก่อนที่รถพยาบาลจะนำตัวผู้ป่วยส่ง รพ.ต่อไป

### 2. ควบคุมกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, hfocus, thailandplus, hfocus, MCOT NEWS FM 100.5)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เน้นย้ำผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนที่ประสงค์จะส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปจากช่อดอกกัญชาในเชิงพาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ล่าสุด เรื่อง “สมุนไพรรักษา (กัญชา) พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดมีโทษตามกฎหมาย

### 3. ฤทธิ์กัญชาต่ออาการทางจิตเวช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เพจ (นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์, ศรีสนธิ์, ชมรมแพทย์ชนบท, สรยุทธ สุทัศนจินดา, Drama Addict, Ejan)

- เพจ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ โปสเตอร์บุ กัญชาทำให้เกิดอาการทางจิตเวชและโรคซึมเศร้า โดยมีงานวิจัยในระดับที่มีคุณภาพ (meta analysis) และรายงานระดับโลกหลายชิ้นยืนยัน ดังนั้นให้หยุดกล่าวว่ากัญชาไม่เกี่ยวกับอาการจิตเวช

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โปสเตอร์บุ กัญชาเสรี ที่ได้เสรี เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ผู้เสพเกิดอาการทางจิตเวชและโรคซึมเศร้า เป็นปัญหาสังคม เพิ่มภาระงานบุคลากรทางการแพทย์

### 4. พบสารกลุ่มกัญชาในร่างสารวัตรกานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ch7, thainewsonline, newtv, sondhitalk. Mono 29, one31)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึง กรณีภาพห้องพักของสารวัตรกานต์ พบกองบุหรี่และวัสดุสีฟ้า คล้ายบ้องกัญชา จนถูกโยงว่าผู้ก่อเหตุมีการใช้กัญชาจนเกิดอาการทางประสาทว่า อย่าเพิ่งโทษกัญชา โดยยืนยันคุณสมบัติของ กัญชาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้น ข้อเท็จจริงต้องรอดูผลชันสูตร

-พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เผยว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดในเลือดของร่างสารวัตรกานต์ เบื้องต้นพบสารเสพติดกลุ่ม กัญชาในร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าตรวจสอบและเก็บวัตถุพยานเพิ่มเติมภายในบ้านของสารวัตรกานต์ พบกัญชาอัดแท่ง และกัญชาแห้ง บรรจุไว้ในกระปุกจำนวนมาก รวมถึงพบต้นกัญชาสด 2 ต้นปลูกอยู่ในกระถางต้นไม้บริเวณหลังบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เพื่อนำมาตรวจสอบและเป็นหลักฐานทางคดีต่อไป



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## องคมนตรี ติดตามการพัฒนา รพ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีทุกช่อง, hfocus, thaigov)

- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง สร. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจ บุคลากรและตรวจเยี่ยมพัฒนาคุณภาพบริการของ รพ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับชุมชน อาทิ บำบัดรักษา ฟันฟูผู้ใช้สารเสพติด พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ปรับปรุงบ้านให้กับผู้ยากไร้ ดูแลผู้ป่วยเชิงรุกที่บ้านจนถึง วาระสุดท้ายของชีวิต พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย

## อนุทิน ประชุม อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ทีวีช่อง 3, ThaiPBS, thailandplus, hfocus, thaigov)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. นพ.โอภาส ปัตต สร. นพ.สุระ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ คณะผู้บริหาร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Welfare และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน Smart อสม. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกจัดเก็บข้อมูลการดูแลคัดกรองสุขภาพประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ที่ จ.ขอนแก่น โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และแกนนำ อสม. ร่วมประชุม</p>	
<p><b>4 เขตภาคอีสานโชว์ผลงานพัฒนาระบบบริการ</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, hfocus, thaigov, prd)          - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรม.สธ.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 4 เขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า รพ.ทุกระดับมีการพัฒนาระบบบริการ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการขั้นสูง ทั้งโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์ในผู้ป่วยระดับประคอง ต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	-
<p><b>ติดตามงาน Food Safety ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, hfocus, thaigov, prd)          - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี พบปะ อสม.แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ พร้อมเยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามการให้บริการสุขภาพประชาชน และมอบประกาศนียบัตร “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (New Normal Healthy Market) ระดับ 5 ดาว ให้กับตลาดรังสิต</p>	-
<p><b>สธ.ตั้งกรมการสอบ รอง สสจ.โคราช พัวพันจัดอบรมทิพย์</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3, ผจก., ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thailandplus, thansettakij, hfocus, thaigov, acnews)          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณี ป.ป.ท. นำทีมตรวจค้นบ้านนายสันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมาพร้อมพวก โครงการจัดอบรมทิพย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 61 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 9 ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และได้แนะนำว่า ควรขอสำนวน หลักฐาน พร้อมข้อหาที่ทาง ป.ป.ท. แจ้งเพื่อใช้ประกอบและดำเนินการสอบสวนอย่างเหมาะสม หากจำเป็นต้องโยกย้ายก็ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเช่นกัน          ด้าน นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับ สสจ.เป็นกรรมการ กำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายใน 10 วัน เนื่องจากสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับแวดวงสาธารณสุข ส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้ใดต้องรอผลการสอบข้อเท็จจริง และจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องทุกราย ทั้งนี้ได้รายงานเรื่องให้ นพ.โอภาส ปลัด สธ. รับทราบแล้ว</p>	-
<p><b>ฉีดวัคซีนโควิด19เข็มกระตุ้น</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์ สวท., TNN)          - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ช่วงสงกรานต์มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการเดินทางและการกลับบ้านไปเยี่ยมผู้สูงอายุ เชิญชวนให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นได้ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งวัคซีนพื้นฐานเดิม วัคซีนรุ่นใหม่ Bivalent และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปออกฤทธิ์ยาว (LAAB) ซึ่งฉีดแล้วจะมีผลคุ้มครองทันที 4-6 เดือน ฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยปลอดภัย โดยเฉพาะ LAAB รวมทั้งให้เมื่อกลับบ้านไปหาผู้สูงอายุให้ช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บคือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ</p>	--
<p><b>รณรงค์ “เชิญ ชวน เขียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา”</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus, hfocus, MCOT NEWS FM 100.5, ทีวีช่อง TNN, NBT)          - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุม กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนช่วงสงกรานต์ ช่วงเทศกาล และหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยเพิ่มเป็นวาระของการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/ กทม. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มในอำเภอเสี่ยงสูง เข้มมาตรการทางกฎหมาย เมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก รวมถึงมอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบย้อนกลับเพื่อดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี</p>	-
<p><b>วัน อสม. แห่งชาติ</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, prd, thailandplus)          - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยเนื่องในโอกาสวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ เป้าหมาย 10.6 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 31 มี.ค. 2566 เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพนำมาใช้ในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลดและหยุดดื่มสุรา เพื่อสุขภาพร่างกายดีขึ้น ลดความเสี่ยงเกิดโรคต่างๆ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, มติชน, prd, thansettakij, mcoot,,Radio-สวท.)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบข่าวการกระทำความรุนแรงหรืออุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราบ่อยครั้ง โดยสุรามีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดพิษต่อสมองและอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย โดยพิษแบบเฉียบพลัน ทำให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาทได้ง่าย</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ. สบยช. กล่าวว่า การเลิกดื่มสุราจะทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ดื่มดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละบุคคล</p>	-
<p><b>โฆษณาอ้างสรรพคุณรักษาโรค</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (plewseengern)</p> <p>- อย. เผย พบผลิตภัณฑ์ “CHEMRICH BORAX” โฆษณาขายทางสื่อออนไลน์อ้างสรรพคุณรักษาโรค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์และโฆษณาเตือนผู้บริโภคอย่างหลงเชื่อ</p>	-
<p><b>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์มติชน</p> <p>- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต” ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่พบค่าฝุ่นสูง โดยมาตรการเร่งด่วนกำชับจังหวัดประกาศห้ามเผาในทุกพื้นที่ ให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบอย่างเข้มงวด พิจารณามาตรการในการจำกัดเวลาพื้นที่และปริมาณสำหรับรถบรรทุกที่จะเข้ามาในเขตเมือง จัดทำปฏิบัติการฝนหลวง จัดห้องปลอดฝุ่น แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น รวมถึงยารักษาโรค จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพและคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ในทุกจังหวัด โดยให้ทุกหน่วยงานสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่อง รวมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงาน/มาตรการระยะยาวสำหรับปี 2567 – 2570</p> <p>- นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กทม. ได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกหม.ทั้ง 69 แห่ง จัดทำแผนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ให้บริการตรวจรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพ สนับสนุนหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยง และผู้ทำงานกลางแจ้ง เพื่อป้องกันโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น</p>	-
<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจำนวน 4 ฉบับ กำหนดให้ 1.กลุ่มข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการและบุคคลในครอบครัว 2.ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร 3.พนักงานเมืองพัทยาและบุคคลในครอบครัว และ 4.ผู้ประกันตน ประกันสังคม ได้รับสิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่างฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และครม.จะนำทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ต่อไป</p>	-
<p><b>ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะที่สมบูรณ์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Synergy for Safety and Well-being" ในงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของ สรพ. หยิบยกเรื่องโควิด 19 ที่ระบาดหนักเมื่อ 3 ปีก่อน จนทำให้สถานพยาบาลใช้พื้นที่ในการดูแลรักษาเต็มที่ ไม่จำกัดแต่ใน รพ. คุณภาพสถานพยาบาลจึงเป็นคุณภาพของประเทศไทย และมองว่าสุขภาวะที่สมบูรณ์คือ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศไทย พร้อมสนับสนุนแนวทางการผนึกกำลัง 8 องค์กรกลุ่ม ส. เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ คือ สธ. สปสช. สสส. สพฉ. สข. สวรส. สรพ. และ มสช. เป็นฟันเฟืองกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ ศึกษา ศาสนา การเมือง ฯลฯ จะมีคณะทำงานในการเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน และต้องเลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นคณะทำงาน</p>	--
<p><b>ชื่นชม รพ.ท่าม่วง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, kapook)</p> <p>- ผู้ใช้ FB “Angkana Mam Taptip” แชร์เตือนภัย สายบุฟเฟต์ที่ชอบกินของมัน ของหวาน ระบุ ปวดท้องทรมานเป็นปี สุดท้ายตรวจเจอเนื้องอกน้ำดี ล่าสุดเข้าทำการผ่าตัดที่ รพ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แผลมีขนาดเล็กมาก ใช้วิธีผ่าโดยการส่องกล้อง ชื่นชม พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ศึกษัลยกรรม เจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด น่ารักทุกคน เอาใจใส่คนไข้ดีมาก อธิบายก่อนและหลังการผ่าตัดให้เข้าใจทุกอย่าง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โครงการสัปดาห์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, acnews, plewseengern, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.หมัด หีมเหม ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา เดินทางจัดโครงการสัปดาห์เคลื่อนที่ ให้เยาวชนชายมุสลิมเข้าถึงการขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติที่ปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐาน และไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในอำเภอจะนะ และหลายอำเภอในสงขลา วันนี้ดำเนินการ 2 ตำบล เป้าหมาย 100 คน ย้ำการขลิบช่วยรักษาความสะอาด ลดการติดเชื้อ</p>	-
<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่ทั่วโลกได้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- เพจนิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โพสต์แนะนำให้ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ทั่วโลกได้ ปี 2023 ปีละครั้งก่อนเข้าหน้าฝน มีจำหน่ายแล้ว ส่วนวัคซีนที่จัดสรรให้โดยรัฐคงต้องรออีก 2-3 เดือน พร้อมยกข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นที่มาพร้อมกับโรคติดเชื้อในระบบการหายใจ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อวัณโรค และเชื้อรา</p>	-